

## **Bắt đầu từ 0:00 ngày 10/12, dỡ bỏ giới hạn số lượng người nhập cảnh.**

Hôm nay (28), Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương cho biết, xét thấy tình hình dịch bệnh trong nước đã có chiều hướng thuyên giảm, số lượng ca mắc đã ổn định và có thể khống chế. Thông qua quá trình quan sát liên tục tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, sau khi kiểm lại năng lực điều trị y tế và phòng dịch trong nước, bắt đầu từ 0:00 ngày 10/12 (thời gian hạ cánh của các chuyến bay đến Đài Loan), dỡ bỏ giới hạn về số lượng người nhập cảnh.

Trung tâm Chỉ huy nêu rõ, số lượng người nhập cảnh tiếp tục tăng hàng tuần. Trong 7 ngày gần đây (từ ngày 21 – 27/11), số ca nhập cảnh tăng 281 ca, giảm 12,2% so với 7 ngày trước đó. Hơn nữa, số lượng ca mắc trong nước cũng đang tiếp tục giảm dần. Xét thấy thời gian đón năm mới, lễ Noel của nước ngoài và Tết âm lịch đang đến gần, dự kiến nhu cầu xuất nhập cảnh sẽ tăng lên, nên sẽ dỡ bỏ giới hạn về số lượng người nhập cảnh, tiện cho việc sắp xếp lịch trình hồi hương của người dân.

Trung tâm Chỉ huy kêu gọi, hành khách nhập cảnh cần phối hợp nhận 4 kit xét nghiệm sàng lọc nhanh kháng nguyên sử dụng tại nhà tại các cảng quốc tế, và tiến hành xét nghiệm nhanh trong 7 ngày tự theo dõi sức khỏe. Nếu có những triệu chứng đáng nghi ngờ trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh, hành khách cần chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch của Sở Kiểm soát dịch bệnh tại sân bay/ cảng biển khi nhập cảnh. Dựa theo đánh giá của nhân viên kiểm dịch, phối hợp lấy mẫu nước bọt để làm xét nghiệm tại cảng quốc tế, đồng thời ưu tiên sử dụng phương tiện phòng dịch di chuyển về nơi cư trú.

Trung tâm Chỉ huy nhấn mạnh, cùng với việc mở cửa biên giới, số lượng người nhập cảnh sẽ tăng lên, Trung tâm Chỉ huy sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc phát hiện các biến chủng mới trong nước và diễn biến của dịch bệnh trong tương lai, từ đó tiến hành điều chỉnh liên tục các chính sách và chiến lược phòng chống dịch liên quan. Người dân cần thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, để cùng duy trì sự an toàn của cộng đồng trong nước, hướng tới cuộc sống bình thường như trước đây.